



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนพัสดุ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๘๐

ที่ พส.๑๖๐๑.๗/ ๖๖๐๓ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หน่วยงานใดที่มีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไว้เบิกจ่ายต่อไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

สำหรับใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO)

๑. ส่วนกลาง ขอให้หน่วยงานตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมสำเนาใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) และสแกนเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tawitran.je@forest.go.th ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี (กรณีที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลืออมปีและยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่) ที่ต้องขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และแจ้งให้กรมป่าไม้เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS เพื่อให้กรมบัญชีกลางพิจารณา พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. หนังสือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. เอกสารรายละเอียดข้อมูล ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้ดำเนินการคัดเลือก (LIST) จากระบบ

๓. สำเนาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

โดยแจ้งให้ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษรและสแกนเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tawitran.je@forest.go.th ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

สำหรับ...

สำหรับเอกสารสำรองเงิน ให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อสำนักบริหารกลางจะได้ดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะทำให้งบประมาณดังกล่าว ต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย



(นายอำนาจ สุธงษิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



แบบแจ้งรายละเอียด
การขอขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

